

CHỈ THỊ**Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo**

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; đây là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực mạnh mẽ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và giải quyết được những vấn đề mới, phát sinh trong quá trình xây dựng quê hương, đất nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, nhất là ở cơ sở. Các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, đã huy động được các lực lượng trong hệ thống chính trị cùng thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, phong trào thi đua “Dân vận khéo” vẫn còn một số hạn chế đó là: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn hạn chế; công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết, phát hiện, theo dõi, kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng và công nhận, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tại một số địa phương chưa được quan tâm thường xuyên; việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa gắn với nhiệm vụ chính trị ở một số cơ quan, đơn vị; một số mô hình, điển hình chất lượng chưa cao, chưa có sự lan tỏa, thiếu tính bền vững; công tác tuyên truyền, vận động tại một số địa phương, đơn vị về phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng; tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua “Dân vận khéo” là tập trung giải quyết những việc khó, những việc mới nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến quyền lợi và tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy sức mạnh và vai trò làm chủ của Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng mạnh về cơ sở, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; công tác dân vận chính quyền; vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; tạo việc làm, giảm nghèo, phấn đấu có nhiều điển hình, mô hình làm kinh tế giỏi, nhiều gương người tốt, việc tốt...; đẩy mạnh giới thiệu, nhân rộng những điển hình tiêu biểu “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định và đánh giá công nhận các điển hình “Dân vận khéo” theo từng cấp. Kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó coi trọng giới thiệu những điển hình tập thể, cá nhân tích cực, sáng tạo đạt hiệu quả trong “Dân vận khéo”; đúc kết kinh nghiệm chỉ đạo và xây dựng của từng ngành, địa phương.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giám sát các cơ quan, địa phương giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động giám sát thực hiện chính sách pháp luật, tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tham gia và đạt hiệu quả thiết thực trong thực thi công vụ mang lại sự hài lòng cho Nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức; nghiên cứu bổ sung Quy định, hướng dẫn bình xét khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đánh giá sơ, tổng kết, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” theo chức năng, nhiệm vụ; đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc trong tôn giáo, dân tộc để vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật, giáo lý, giáo luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng hành với sự phát triển của đất nước, địa phương. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh phát động gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

6. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị này và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

7. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp ở đơn vị, địa phương. Chỉ đạo tổ chức đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và nhân rộng khi mang lại hiệu quả thiết thực; tổ chức đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiêu biểu; giới thiệu, lựa chọn các mô hình hiệu quả, các mô hình mới phát sinh trong Nhân dân cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để xây dựng, phổ biến nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo, đài, hệ thống cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kịp thời đưa tin, bài viết phản ánh các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, cách làm mới, hiệu quả. Tuyên truyền giới thiệu, nhân rộng.

9. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; hướng dẫn tiêu chí xây dựng, đánh giá mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị; định kỳ báo cáo, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo kịp thời.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi, đảng bộ.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TW (Hà Nội và T78),
- Văn phòng Trung ương,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban đảng, ban cán sự, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Đức Thanh